



ABISO NG ELEKSYON

IBINIBIGAY DITO ANG ABISO na ang Primary Municipal Election o Eleksyon ng Pangunahing Munisipalidad ay gaganapin sa Lungsod ng Carlsbad sa Martes, Nob. 8, 2022, para sa mga sumusunod na Opisyal na bubuo sa termino ng apat (4) na taon:

- Alkalde
- Distrito ng Miyembro ng Konseho ng Lungsod Blg. 1
- Distrito ng Miyembro ng Konseho ng Lungsod Blg. 3
- Ingat-yaman ng Lungsod
- Clerk ng Lungsod

Ang panahon ng nominasyon para sa katungkulan ito ay magsisimula sa Lunes, ika-18 ng Hulyo, 2022 sa ika-8 ng umaga at magsasara sa Biyernes, Ika-12 ng Agosto, 2022 sa ganap na ika-5 ng hapon.

Makukuha ang mga pakete ng kandidato sa Opisina ng Klerk ng Lungsod, 1200 Carlsbad Village Drive, Carlsbad, CA 92008. Para sa karagdagang impormasyon o upang magpa-iskedyul ng appointment upang makakuha ng isang Pakete ng Kandidato, mangyaring tawagan ang opisina ng Klerk ng Lungsod sa 442-339-2808.

Kung ang mga papeles sa nominasyon ay hindi isinampa ng nanunungkulan na Alkalde, nanunungkulan na kinatawan ng Distrito 3 ng Konseho ng Lungsod o nanunungkulan na Ingat-yaman ng Lungsod hanggang Biyernes, Agosto 12, 2022, sa ganap na ika-5 ng hapon, ang mga botante ay magkakaroon ng hanggang ika-5 ng hapon. Agosto 17, 2022, upang magmungkahi ng mga kandidato maliban sa (mga) tao na nanunungkulan sa ika-88 araw bago ang halalan, para sa elective office ng nanunungkulan na iyon. Hindi naaangkop ang pagpapalawig na ito kung saan walang nanunungkulan ang karapat-dapat na maihalal.

Kung wala o iisang tao lamang ang nominado para sa inihalal na katungkulan, maaaring gawin ang paghirang sa inihalal na katungkulan gaya ng iniaatas ng Seksyon 10229, Kodigo sa mga Halalan ng Estado ng California.

ITINATAKDA PA DITO ANG KARAGDAGANG ABISO na ang Pangunahing Munisipal na Halalan ay gaganapin sa Lungsod ng Carlsbad sa Martes, Nob. 8, 2022, para sa sumusunod na Panukala sa Balota:

PAMAMARAAN ____ . PROYEKTO SA PAGSASAAYOS/PAGPAPALIT NG POOL SA KALYE NG MONROE Inaprubahan ba ng mga botante ng Lungsod ng Carlsbad ang paggastos ng mga kasalukuyang pondo ng lungsod mula sa iba't ibang pinagmumulan, kabilang ang Pangkalahatang Pondo, sa halagang lalampas sa \$1 milyon para sa Monroe Street Pool Renovation/Replacement Project na matatagpuan sa 3401 Monroe Street para sa tinantyang hanay ng gastos na \$22 milyon hanggang \$24 milyon, na ibinabagay taun-taon ng porsiyentong pagtaas sa panrehiyong index ng gastos sa konstruksyon?	OO
	HINDI

Dahil hihilingin ng lungsod na pagsama-samahin ang halalan sa pangunahing halalan sa buong estado, ang mga huling araw para sa pagsusumite ng mga argumento at mga pagtangga ay magiging parehong mga deadline na itinakda ng Registrar of Voters at California Elections Code:

<u>Agosto 18</u>	Ang mga pangangatwiran na pabor o laban sa panukala sa balota ay dapat na sa Opisina ng Clerk ng Lungsod bago magtanghali
<u>Agosto 19-29</u>	Panahon ng pampublikong pagsusuri para sa mga argumento
<u>Agosto 19</u>	Ang walang kinikilingan na pagsusuri ng Abugado ng Lungsod ay dapat sa Opisina ng Clerk ng Lungsod sa tanghaling tapat
<u>Agosto 20-29</u>	Panahon ng pampublikong pagsusulit para sa walang kinikilingan na pagsusuri
<u>Agosto 23</u>	Ang mga argumento sa pagtangga ay dahil sa Opisina ng Clerk ng Lungsod sa tanghaling tapat
<u>Agosto 24 – Setyembre 1</u>	Panahon ng pampublikong pagsusuri para sa mga argumento ng rebuttal

Ang mga lokasyon ng Vote Center ay bukas Sabado, Okt. 29, 2022, hanggang Lunes, Nob. 7, 2022, mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. at sa Martes, Nob. 8, 2022, mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng Clerk ng Lungsod sa 442-339-2808.

Faviola Medina

FAVIOLA MEDINA, CMC
CITY CLERK SERVICES MANAGER

Pinetsahan: Ika-23 ng Hunyo, 2022